

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN: 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH (2004 -2014)

Thai Nguyen Economics and Business Administration University: 10 years of establishment and development (2004 – 2014)



Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh, thuộc Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 136/2004/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại hai khoa Kinh tế Nông nghiệp thuộc trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên và Khoa Kinh tế Công nghiệp thuộc trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

Sứ mệnh của Trường là đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và trên đại học với chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và

hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Ra đời trong bối cảnh hệ thống giáo dục quốc dân đã có nhiều trường đại học trong lĩnh vực kinh tế, trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh đã tự tìm cho mình một hướng đi riêng, tạo sự khác biệt với các cơ sở đào tạo khác về sản phẩm đào tạo và nghiên cứu. Trường kiên định lấy chất lượng làm mục tiêu hàng đầu, không đào tạo theo diện rộng tất cả các lĩnh vực kinh tế mà tập trung phát triển những ngành mà xã hội đang cần để góp phần đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Từ ngày thành lập đến nay, Trường đã không ngừng phát triển và trưởng thành, khẳng định vị trí trọng điểm số một trong việc đào tạo cung cấp nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh có trình độ cao cho khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ. Ngày đầu thành lập, năm 2004, từ 5 chuyên ngành đại học, 01 chuyên ngành thạc sĩ ở thời điểm năm 2004, Trường đã xây dựng và phát triển thêm 12 chuyên ngành ở bậc cử nhân, 2 chuyên ngành ở bậc thạc sĩ và 1 chuyên ngành ở bậc tiến sĩ. Hiện nay, Nhà trường có 17 chuyên ngành đào tạo bậc đại học, đó là: Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, Quản trị kinh doanh thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Ngân hàng, Kinh tế đầu tư, Quản lý kinh tế, Kế toán tổng hợp, Kế toán doanh nghiệp công nghiệp, Tài chính ngân hàng, Thương mại quốc tế, Quản trị Marketing, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị doanh nghiệp công nghiệp, Quản trị Khách sạn du lịch, Luật kinh doanh, Luật kinh doanh quốc tế, Kinh tế y tế; có 03 chuyên ngành thạc sĩ là: Kinh tế nông nghiệp, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh và có 2 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ là Kinh tế nông nghiệp và Quản lý kinh tế. Bên cạnh đó Nhà trường còn xây dựng 3 chương trình đại học chất lượng cao, trong đó có 40% số môn dạy bằng tiếng Anh. Ngoài ra, Nhà trường còn có 3 chuyên ngành đào tạo đại học, 2 chuyên ngành thạc sĩ và 2 chuyên ngành tiến sĩ liên kết với các trường Đại học uy tín trên thế giới. Các chương trình đào tạo của Nhà trường thường xuyên được đổi mới theo hướng đảm bảo chuẩn đầu ra và hướng tới kiểm định chất lượng quốc gia.

Số lượng sinh viên của Nhà trường hiện nay là 11.366 sinh viên. Công tác đào tạo hệ chính quy theo học chế tín chỉ đã đi vào nề nếp, sinh viên đã chủ động, tự giác trong học tập.

Quy mô đào tạo trình độ thạc sĩ ngày càng được mở rộng, đặc biệt đối với chuyên ngành Quản lý kinh tế và Quản trị Kinh doanh. Năm 2013-2014, Nhà trường tuyển sinh được 492 học viên cao học và 16 NCS nâng tổng số học viên cao học hiện tại lên là 1.399 người, số nghiên cứu sinh là 49 người, trong đó có 277 học viên cao học và 26 nghiên cứu sinh liên kết đào tạo quốc tế. Quy mô đào tạo SDH tăng lên nhanh chóng cho thấy uy tín và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cao cho xã hội của Trường ngày một được khẳng định và nâng cao. Năm học 2013-2014 có thêm 02 NCS bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, 03 NCS khác đang chuẩn bị bảo vệ luận án tại Trường. Cho đến nay, đã có tổng số 4.879 học viên và sinh viên đã tốt nghiệp (479 thạc sĩ và tiến sĩ, 4400 cử nhân) - những nhà quản lý kinh tế có chất lượng cho khu vực. Lực lượng cán bộ được đào tạo tại Trường đã và đang đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và giữ gìn an ninh quốc phòng ở các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ.

Để đáp ứng với nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực, Nhà trường luôn đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo gắn với yêu cầu của thực tiễn. Nhà trường rất quan tâm và đầu tư thích đáng để biên soạn, cập nhật và in ấn giáo trình đại học và giáo trình sau đại học. 100% giáo trình giảng dạy và tài liệu tham khảo đã được cập nhật các thông tin mới nhất. Nhiều cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu và học tập đã được chú trọng, đáp ứng qui mô đào tạo ngày càng tăng.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Nhà trường đổi mới cách thức quản lý, tạo môi trường, cơ chế khuyến khích cán bộ, giảng viên nghiên cứu, sáng tạo, tập trung nguồn lực đầu tư cho các chương trình nghiên cứu trọng điểm. Từ năm 2004 đến nay, Trường đã và đang nghiên cứu hàng trăm đề tài khoa học và dự án các cấp, trong đó có 9 dự án quốc tế, 41 đề tài cấp Bộ, cấp Tỉnh, Đại học Thái Nguyên, 296 đề tài cấp cơ sở, tổ chức được 12 hội thảo khoa học quốc tế với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng. Trong 10 năm Trường đã công bố hơn 490 bài nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nước và quốc tế, trong đó có 51 bài nghiên cứu được công bố trên tạp chí nước ngoài, xuất bản được 5 số tạp chí Kinh tế và QTKD có mã số ISSN (International Standard Serial Number) bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Nhà trường cũng đã tổ chức được nhiều cuộc hội thảo khoa học trong nước, thu hút sự quan tâm đông đảo các cơ quan hoạch định chính sách của Chính phủ, các cơ quan nghiên cứu, các bộ, ngành như: năm 2008, Trường đã phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo về “*Suy giảm kinh tế, từ lý thuyết đến thực tiễn Việt Nam*”; năm 2012, cùng Đại học Quốc gia Hà Nội đồng tổ chức “*Tọa đàm góp ý cho Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 2012*”; năm 2013, Nhà trường đã tổ chức thành công 02 Hội thảo quốc tế “*Hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc: lý thuyết kinh tế và thực tiễn*”, và Hội thảo “*Hợp tác Kinh tế ASEAN - Hàn Quốc*”; tham gia tư vấn cho Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội về Bảo hiểm Y tế. Năm 2014, tham gia nghiên cứu “*Tổng kết đường lối đổi mới nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế*” do Ban Kinh tế Trung ương đặt hàng; tích cực tham gia nghiên cứu 6 đề tài về “*Đổi mới Y tế Việt Nam và kinh tế xã hội các vùng dân tộc thiểu số phía Bắc*” do Ban Tuyên giáo Trung ương đặt hàng. Những thành tựu này bước đầu đã chứng tỏ uy tín khoa học cũng như vai trò kết nối của Nhà trường.

Trong xu thế hội nhập quốc tế, Nhà trường đã rất thành công trong việc mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế với các trường đại học có trình độ khoa học tiên tiến trên thế giới như các trường ở các nước phát triển: Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn Quốc .v.v. Nhà trường luôn coi phát triển mạnh các chương trình liên kết đào tạo với các đại học nước ngoài là một giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và quốc tế hóa các chương trình đào tạo trong nước. Các chương trình liên kết đào tạo từ cử nhân đến tiến sĩ với các đại học danh tiếng của New Zealand, Hàn Quốc, Philipines và Trung Quốc, ... trong các lĩnh vực quản trị kinh doanh, quản lý công và kế

toán đã và đang triển khai đã mang lại cơ hội tiếp nhận công nghệ đào tạo hiện đại, chương trình và giáo trình tiên tiến, phát triển đội ngũ giảng viên, nâng cấp được cơ sở vật chất của Trường.

Nhà trường luôn coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cả về số lượng và chất lượng, qui hoạch lâu dài và cân đối hợp lý cơ cấu cán bộ giữa hai khối giảng dạy và phục vụ giảng dạy. Khi mới thành lập, tổng số CBVC của Nhà trường là 129 người, trong đó có 97 giảng viên và 32 cán bộ phục vụ. Đến nay, Nhà trường đã có 489 cán bộ viên chức với 349 giảng viên, trong đó có 6 PGS, 38 tiến sỹ các ngành (nếu tính cả giảng viên kinh tế cơ hữu thuộc Đại học Thái Nguyên là 7 PGS, 36 tiến sỹ) và 178 thạc sỹ (trên 60% giảng viên có trình độ sau đại học) và 55 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh ở trong và ngoài nước.

Bên cạnh sự thành công trong xây dựng đội ngũ, đào tạo, nghiên cứu khoa học, Hợp tác quốc tế, Nhà trường cũng rất chú trọng tới xây dựng cơ sở vật chất. Hiện nay, Nhà trường đã có 7 tòa nhà 5 tầng đã được đưa vào sử dụng, 2 thư viện là thư viện tại giảng đường GK2 và thư viện ANHE với tổng số đầu sách là 36.543 cuốn, trong đó số đầu sách gắn với các ngành đào tạo có cấp bằng của nhà trường: 29.000 cuốn. Đặc biệt gần 1.000 cuốn sách trong thư viện ANHE do tổ chức Mạng lưới Giáo dục đại học Châu Á (ANHE) tài trợ là các giáo trình mới nhất bằng tiếng Anh về kinh tế, kinh doanh và quản lý đang được sử dụng trên thế giới, là nguồn học liệu quan trọng cho các chương trình quốc tế, chương trình chất lượng cao và cho nghiên cứu khoa học.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh là một tập thể đoàn kết, luôn khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu, với thành tích đạt được trong nhiều lĩnh vực, Nhà trường đã nhận được các danh hiệu thi đua cao quý; cờ đơn vị thi đua xuất sắc của Tỉnh năm 2012- 2013, của Bộ GD&ĐT năm 2013- 2014 và hàng chục bằng khen của Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, xin gửi tới bạn đọc một số bài viết công bố các công trình nghiên cứu tiêu biểu của giảng viên Nhà trường trong những năm gần đây. Tuyển tập này là một trong những đóng góp tích cực của Nhà trường cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và vùng miền núi, trung du Bắc Bộ nói riêng.

PGS.TS. Trần Chí Thiện

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên